

ประจำวันที่ 30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2557

เวียดจ้งตัมพ์ราคาข้าวรอบใหม่ ไตรมาส 2 ไทยอาจขายไม่คล่อง 10 ล้านตันยังล้นยาว

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า จากการที่ราคาข้าวไทยในตลาดโลกมีราคาต่ำมากที่สุดเป็นประวัติการณ์จากผลพวงรัฐบาลไทยมีการระบายข้าวในสต็อกออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งหาเงินจ่ายหนี้ค่านำเข้าข้าวชานาโดยราคาข้าวขาว 5%(เป็นชนิดข้าวที่ไทยส่งออกสัดส่วนมากที่สุด) ล่าสุดราคาเอฟโอบีเฉลี่ยที่ 380-385 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ส่วนข้าวประเภทเดียวกันจากเวียดนามคู่แข่งสำคัญเฉลี่ยที่ 385-390 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน อินเดียเฉลี่ยที่ 415-425 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน และปากีสถานเฉลี่ยที่ 410-420 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน มีผลให้ลูกค้าจากทุกภูมิภาคทั่วโลกได้หันกลับมาซื้อข้าวไทยแทนซื้อข้าวจากเวียดนามเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากราคาสูงใจ และภาพลักษณ์คุณภาพข้าวดีกว่า

จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ในช่วงไตรมาสที่ 1/2557 ไทยสามารถส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยสามารถส่งออกได้มากกว่า 7 แสนตันต่อเดือน (ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากรระหว่าง 3 เดือนแรกของปี 2557 ไทยส่งออกข้าวได้แล้ว 2.20 ล้านตัน มูลค่า 3.76 หมื่นล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 43.3% และ 13.4% ตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) อย่างไรก็ตามหากไทยยังขายข้าวในราคาต่ำกว่าเวียดนามเช่นนี้ ในช่วงไตรมาส 2 นี้มีความเป็นไปได้สูงที่เวียดนามจะลดราคาข้าวลงมาอีกเพื่อแย่งชิงฐานลูกค้าคืนจากไทย

"ถ้ารัฐบาลไทยยังระบายข้าวต่อเนื่อง และราคายังต่ำกว่าเวียดนามเช่นนี้ ในไตรมาส 2 เวียดนามมีสิทธิ์จะลดราคาข้าวลงอีก 20-30 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ซึ่งจะทำให้ข้าวไทยอาจขายไม่ง่ายเหมือนไตรมาสแรก เพราะเวลานี้ข้าวครีโปกใหม่ช่วง Winter Spring (ฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูใบไม้ผลิ) ซึ่งเป็นครีโปกใหญ่สุด และมีคุณภาพดีสุดของเวียดนามเริ่มทยอยออกสู่ตลาด คาดจะมีผลผลิตถึง 12 ล้านตันข้าวเปลือก หรือคิดเป็น 7 ล้านตันข้าวสาร ใช้บริโภคในประเทศ 2-3 ล้านตัน ที่เหลือ 4-5 ล้านตัน ต้องเร่งส่งออก เพราะเขาไม่มีโกดังเก็บ ถ้าเขาขายไม่ได้ก็ต้องลดราคาแข่ง"

อย่างไรก็ดีหากเวียดนามลดราคาข้าวลงมาอีก 20-30 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ในส่วนของข้าวไทยจะลดราคาลงได้อีกหรือไม่ ขึ้นกับรัฐบาลไทยว่าจะยังเร่งระบายข้าวต่อเนื่อง หรือจะชะลอการระบายเพื่อดึงราคาข้าวให้สูงขึ้นหรือไม่ แต่ดูโอกาสแล้วรัฐบาลไทยน่าจะยังระบายข้าวต่อเนื่อง เพราะเร่งหาเงินจ่ายหนี้ค่านำเข้าข้าวชานาที่เวลานี้ยังค้างอยู่ประมาณ 7-8 หมื่นล้านบาท ซึ่งจากที่รัฐบาลระบายข้าวในสต็อกออกมาได้ราคาเฉลี่ยที่ 1-1.1 หมื่นบาทต่อตัน หากจะใช้หนี้ 7-8 หมื่นล้านบาทหมดจะต้องระบายข้าวถึง 6-7 ล้านตัน จึงจะใช้หนี้คืนได้หมด ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะไทยไม่ใช่ผู้ส่งออกข้าวรายเดียวของโลก ยังมีคู่แข่งจำนวนมาก

ขณะเดียวกันคงต้องจับตามองอินเดียผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกในปีที่ผ่านมา ว่าปีนี้จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้เกิดความแห้งแล้งและกระทบกับผลผลิตต้องสต็อกข้าวเพิ่มขึ้น และลด/งดการส่งออกข้าวหรือไม่อย่างที่หลายฝ่ายวิเคราะห์ หากอินเดียลดการส่งออกราคาข้าวในตลาดโลกก็จะปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ทั้งไทยและเวียดนามขายข้าวได้ราคาเพิ่มขึ้นในระดับ 30-40 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน

"การส่งออกข้าวไทยที่หลายคนคาดหวังในปีนี้จะส่งออกได้ถึง 9-10 ล้านตันจะทำได้หรือไม่ต้องดูเวียดนามไตรมาส 2 จะลดราคาแข่งกับไทยหรือไม่ ซึ่งจะเห็นภาพชัดขึ้น และต้องจับตาสถานการณ์ข้าวของอินเดียจะเป็นอย่างไร"

สอดคล้องกับรายงานของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยที่คาดในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ไทยจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 7 แสนตัน รวมถึงไตรมาสแรกที่ส่งออกไปแล้ว 2.2 ล้านตัน ทำให้ช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ไทยจะส่งออก

ข้าวได้แล้วเกือบ 3 ล้านตัน อย่างไรก็ตามจากที่ผลผลิตข้าวในฤดูใหม่ของเวียดนามกำลังออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และมักเสนอราคาต่ำกว่าไทย คาดในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ผู้ส่งออกไทยจะยังคงเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดจึงทำให้การส่งออกข้าวมีปริมาณเพิ่มขึ้นไม่มากนัก

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าระบายข้าว 4 แสนตันสัปดาห์หน้า

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมเปิดประมูลทั่วไป เพื่อขายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลจากโครงการรับจำนำตั้งแต่ปี 2554/55 -2556/57 ปริมาณ 4 แสนตัน โดยส่วนใหญ่เป็นข้าวสารเจ้า 5% ทั้งนี้ คาดว่าจะออกประกาศหลักเกณฑ์ประมูลได้ในสัปดาห์หน้า เพื่อเป็นไปตามแผนการระบายข้าวทั่วไปเดือนละ 8 แสนถึง 1 ล้านตัน

พร้อมกันนี้จะนำคณะตัวแทนรัฐและเอกชนไปเจรจาขายข้าวในกลุ่มประเทศแอฟริกา 2-3 ประเทศในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ เพราะตลาดแอฟริกาถือว่าเป็นตลาดนำเข้าข้าวจากไทยประมาณ 60% ของการส่งออกรวมหรือประมาณ 4 ล้านตัน โดยเฉพาะตลาดไนจีเรียถือว่ามีสัดส่วนสูงสุด 60% ส่วนความคืบหน้าเจรจาขายข้าวให้รัฐบาลมาเลเซีย คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้ โดยผู้ซื้อต้องการราคาต่ำแต่ไทยคงยืนยันราคาตลาด คาดว่าจะขายได้ในปริมาณไม่น่าจะต่ำกว่า 6 แสนตัน

“ตอนนี้มีนายหน้าตัวแทนขายข้าวของหลายประเทศทำหนังสือขอเจรจาซื้อข้าวกับรัฐบาลไทย เพราะเขารู้ว่าราคาข้าวตอนนี้ต่ำสุดแล้ว ราคากำลังเพิ่ม เพราะมีภัยธรรมชาติกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งเป็นตัวแปรต่อราคาและปริมาณซื้อขายข้าวโลกเพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของข้าวไทยมั่นใจว่าการส่งออกปีนี้ น่าจะได้ 8-10 ล้านตัน” นายสุรศักดิ์กล่าว

รายงานงานจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุว่า การส่งออกข้าวในช่วง 3 เดือนแรก (มกราคม-มีนาคม) ปี 2557 มีปริมาณ 2.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 43.3% คิดเป็นมูลค่า 37,607 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.4 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผู้นำเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ไอเวอร์โคสต์ ปริมาณ 174,295 ตัน จีน ปริมาณ 151,262 ตัน เบนิน ปริมาณ 147,033 ตัน แคมเมอรูน ปริมาณ 129,804 ตัน ไนจีเรีย ปริมาณ 128,633 ตัน

สาเหตุที่การส่งออกเพิ่มขึ้นเป็นผลจากการส่งออกข้าวขาวและข้าวหอมมะลิมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากจากเดือนก่อน โดยเฉพาะข้าวขาวที่มีการส่งออกปริมาณรวม 524,438 ตัน เพิ่มขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับปริมาณส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยที่ข้าวขาวส่วนใหญ่จะส่งไปยังประเทศไอเวอร์โคสต์, โตโก, โมซัมบิก, มาเลเซีย, แคมเมอรูน, แองโกล่า, กินี และเบนิน เป็นต้น ส่วนข้าวหอมมะลินั้นมีปริมาณส่งออกรวม 158,506 ตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยตลาดข้าวหอมมะลิหลักยังคงเป็นสหรัฐฯ จีน ฮองกง แคนาดา และสิงคโปร์ เป็นต้น

ส่วนสถานการณ์ราคาส่งออกข้าวในช่วงนี้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 ราคาเอฟ.โอ.บี.ข้าวขาว 5% ของไทยอยู่ที่ 395 เหรียญสหรัฐฯ ต่อดัน ใกล้เคียงกับราคาข้าวเวียดนามที่ระดับ 385-395 เหรียญสหรัฐฯ ต่อดัน แต่ต่ำกว่าราคาข้าวอินเดีย ซึ่งอยู่ที่ระดับ 415-425 เหรียญสหรัฐฯ ต่อดัน และข้าวปากีสถานราคาอยู่ที่ระดับ 410-420 เหรียญสหรัฐฯ โดยสมาคมฯ คาดว่าในเดือนเมษายนนี้ ปริมาณส่งออกจะได้ 700,000 ตัน เนื่องจากในช่วงนี้ราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ เพราะไทยมีสต็อกข้าวปริมาณมากและมีการระบายออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันผลผลิตข้าวในฤดูใหม่ของเวียดนามกำลังออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ที่มา [ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

พาณิชย์ขายข้าวแอฟริกา

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กล่าวว่า คต.เตรียมจะเดินทางไปทวีปแอฟริกาเพื่อเจรจาขายข้าวให้กับรัฐบาลและเอกชนผู้นำเข้าข้าว เนื่องจากเป็นตลาดนำเข้าข้าวที่สำคัญของไทยโดยข้าวที่

ส่งออกทั้งหมดกว่า 60% ส่งออกไปยังแอฟริกาในรูปแบบของข้าวหนึ่ง หรือประมาณ 4-5 ล้านตัน จากมูลค่าข้าวทั้งหมดที่ส่งออกไปในแต่ละปี 8-9 ล้านตัน ทั้งนี้คาดว่าภายหลังจากสิ้นสุดโครงการรับจำนำราคาข้าวไทยจะเริ่มลดลงทำให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่งมีแนวโน้มว่าตลาดแอฟริกาจะนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพและการส่งมอบของไทย

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า เดือนมิ.ย. จะทบทวนปรับเพิ่มเป้าหมายการส่งออกข้าวทั้งปีจาก 8.5 ล้านตัน เป็น 9 ล้านตัน เนื่องจากปีนี้มี การเปิดประมูลขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ โดยมีราคาเฉลี่ยตันละ 500 ดอลลาร์สหรัฐ (เฉลี่ยราคาข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ข้าวหนึ่ง) ซึ่งจะทำให้มูลค่าการส่งออกข้าวปีนี้อยู่ที่ 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ปริมาณการส่งออกยังคงเป็นรองจากอินเดียที่ส่งออกข้าวสูงสุดในโลกประมาณ 10 ล้านตัน ส่วนทิศทางราคาข้าวขาว 5% ปัจจุบัน ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 380 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตจะขาดช่วงระหว่างรอยต่อนาปรังและนาปี โดยจะออกสู่ตลาดอีกครั้งพ.ย.นี้ โดยพ.ค.เป็นต้นไป ราคาข้าวมีโอกาสเพิ่มขึ้นมากกว่าตันละ 400 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนราคาข้าวผลผลิตนาปี คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า ตันละ 380 ดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา ข่าวสดรายวัน

ไทยจัดกิจกรรมโปรโมตข้าวหอมมะลิในญี่ปุ่น

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในวันที่ 15-19 พ.ค. 57 กรมฯจะจัดผู้แทนเดินทางไปเข้าร่วมงานเทศกาลไทยเพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยที่สวนสาธารณะโยโยจิ เขตชิบะยะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยและข้าวไทยกับผู้บริโภคในงานเทศกาลไทยของญี่ปุ่นเพื่อแนะนำให้ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นรู้จักข้าวไทยมากขึ้น

“กรมฯ จะเข้าร่วมงานเทศกาลไทยซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ณ สวนสาธารณะโยโยจิ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมากโดยจะโปรโมตให้ชาวญี่ปุ่นรู้จักข้าวไทยและข้าวหอมมะลิไทยมากขึ้นซึ่งจะมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาษาญี่ปุ่น ทั้งการแจกเมนูอาหารที่ทำจากข้าวไทย แผ่นพับ ดีวีดีเกี่ยวกับข้าวไทย เชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นอย่างแน่นอน”

ทั้งนี้กรมฯจะเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นได้เห็นถึงคุณภาพและประโยชน์ของการบริโภคข้าวไทยรวมถึงส่งเสริมให้ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นเห็นว่าข้าวไทยสามารถบริโภคร่วมกับอาหารญี่ปุ่นได้ด้วย

นายสุรศักดิ์กล่าวว่า แม้ญี่ปุ่นจะสามารถผลิตข้าวเพื่อบริโภคได้เองภายในประเทศแต่ไทยก็ยังมีโอกาสที่จะขายข้าวหอมมะลิไทยและข้าวไทยเนื่องจากมีชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นจำนวนมากซึ่งชาวเอเชียเหล่านี้นิยมบริโภคข้าวหอมมะลิไทยและข้าวไทย ดังนั้น กรมฯ จึงต้องไปจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในตลาดญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง

ที่มา เดลินิวส์

พณ. เชื่อส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยกลับมาแน่ พร้อมบุกจีทูจีเต็มสูบ

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการเดินทางไปพบปะผู้นำเข้าข้าวไทยรายใหญ่ของฮ่องกงว่า จากการหารือกันพบว่า ผู้นำเข้าข้าวไทยรายใหญ่ทั้ง 4 ราย แสดงความมั่นใจว่า ส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยจะกลับมาได้ในเร็วๆ นี้ อย่างแน่นอน หลังจากไทยต้องสูญเสียส่วนแบ่งตลาดบางส่วนให้กับประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะเวียดนาม เพราะในช่วงที่ผ่านมา ราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งมาก จนทำให้ภัตตาคารและร้านอาหารจำนวนมากที่ใช้ข้าวหอมมะลิไทย และข้าวหอมปทุมธานี ลดต้นทุนด้วยการหันไปซื้อข้าวราคาถูกจากเวียดนามแทน

ส่วนสาเหตุที่ผู้นำเข้ามั่นใจว่า ส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมมะลิไทย และข้าวหอมปทุมธานีจะกลับมาเพราะขณะนี้ราคาข้าวไทยลดลงมากจากช่วงก่อนหน้า และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ทำให้ภัตตาคาร ร้านอาหารหันกลับมาใช้ข้าวไทยเช่นเดิม เพราะคุณภาพมีเหนือกว่าข้าวของคู่แข่งมาก ส่วนผู้บริโภคที่เป็นครัวเรือนยังนิยมใช้ข้าวหอมมะลิไทยอยู่เช่นเดิม ในส่วนนี้ส่วนแบ่งตลาดกว่า 50-60% ของตลาดรวมทั้งหมดของฮ่องกงไม่ได้หายไป

ขณะเดียวกัน ปัญหาการปลอมปนข้าวหอมมะลิไทยกับข้าวชนิดอื่นก็เริ่มคลี่คลายลง จึงทำให้ผู้บริโภคยังนิยมซื้อข้าวไทยเหมือนเดิม

นอกจากนี้ กรมฯ กำลังเจรจาขายข้าวให้กับมาเลเซียปริมาณ 800,000 ตัน ขณะนี้เจรจาไปได้มากกว่า 95% แล้ว เหลืออีกเพียงการต่อรองราคา ที่มาเลเซียต้องการราคาต่ำ แต่ไทยต้องการขายตามราคาตลาด คาดว่าการเจรจาจะแล้วเสร็จในอีก 1-2 สัปดาห์นี้ ส่วนการเจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) มีอีกหลายประเทศสนใจจะซื้อข้าวจีทูจีจากไทย โดยเดือน พ.ค.นี้ กรมฯ มีแผนจะเดินทางไปเจรจาขายข้าวจีทูจีกับบางประเทศในแอฟริกา ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของไทย รวมถึงตะวันออกกลาง ส่วนอิรัก มีการเปิดประมูลข้าวทุกเดือนอยู่แล้ว และกรมฯ จะเข้าร่วมการประมูลด้วย หลังจากที่อิรักยกเลิกการห้ามนำเข้าข้าวจากไทยเมื่อเร็ว ๆ นี้

"คาดว่าปีนี้ เราส่งออกข้าวได้แน่ 8-10 ล้านตัน เพราะกระทรวงพาณิชย์ ระบายข้าวในสต็อกอย่างต่อเนื่อง เพราะต้องการนำเงินมาส่งคืนงบกลางที่ยืมมา 20,000 ล้านบาท โดยล่าสุดได้คืนไปแล้ว 15,000 ล้านบาท และอีกส่วนเป็นไปตามความต้องการของตลาด ที่มีผู้สนใจขอซื้อเข้ามามากขึ้น ซึ่งตั้งแต่เริ่มระบายข้าวเดือน ต.ค.54 จนถึงปัจจุบัน กระทรวงฯ คืนเงินให้คลังแล้วกว่า 200,000 ล้านบาท" นายสุรศักดิ์ กล่าว

[ที่มา ไทยรัฐออนไลน์](#)

บทส.ตั้งงบ 1.86 แสนล้านบาทชดเชยหนี้จำนำข้าว

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมเสนอขอของบประมาณปี 2558 สำหรับการดำเนินธุรกิจธนาคาร เพื่อรอรัฐบาลใหม่จัดสรรจริงเป็นวงเงินทั้งสิ้น 1.86 แสนล้านบาท

นายลักษณ์ วจนานวัช กรรมการผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ในจำนวนนี้เป็นวงเงินเพื่อชดเชยเงินทุนที่ ธ.ก.ส. นำไปใช้ในโครงการจำนำข้าว นับตั้งแต่เริ่มโครงการคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 85% หรือ 1.5 แสนล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการชดเชยโครงการจำนำพืชผลการเกษตรอื่นๆ โครงการประกันรายได้ และพักชำระหนี้

ทั้งนี้ วงเงินงบประมาณที่ขอตกลงแล้ว เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2557 ที่ได้รับการจัดสรรวงเงินทั้งสิ้น 8.2 หมื่นล้านบาท ในจำนวนดังกล่าว เป็นวงเงินดำเนินโครงการรับจำนำข้าวประมาณ 6.2 หมื่นล้านบาท

ธ.ก.ส.จะได้อุดจัดสรรงบประมาณปี 2558 ตามที่ขอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสำนักงบประมาณที่จะพิจารณาว่า มีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ หากมีงบประมาณไม่เพียงพอ คงต้องหารือกันต่อไปว่า จะสามารถขยายระยะเวลาจัดสรรเงินชดเชยให้ ธ.ก.ส. ออกไปอีกกี่ปี ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการบริหารเงินกู้ 4.1 แสนล้านบาทด้วย

"เราคาดว่า จะได้รับการจัดสรรเพียง 50% หรือประมาณ 9 หมื่นล้านบาท เช่นเดียวกับปีก่อน ที่ได้รับการจัดสรรเพียง 8 หมื่นล้านบาท จากขอต้งบไป 1.6 แสนล้านบาท" เขากล่าว

สำหรับหลักเกณฑ์ขอต้งบประมาณปี 2558 ดังกล่าว นายลักษณ์ ชี้แจงด้วยว่า ธ.ก.ส. ขอได้ตั้งตามข้อตกลงที่มีอยู่ ซึ่งเป็นข้อเสนอของคณะอนุกรรมการปิดบัญชี ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี กรณีการขอชดเชยเงินงบประมาณ สำหรับโครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป โดย สำนักงบประมาณ ได้ขอให้ ธ.ก.ส.หักมูลค่าของสินค้าคงเหลือก่อน และให้จัดสรรเงินชดเชยเงินต้นมาคืนให้แก่ ธ.ก.ส. ภายใน 4 ปี จากเดิมของบชดเชยได้เต็มจำนวนเงินค้างชำระ โดยไม่หักมูลค่าของสินค้าเกษตรที่อยู่ในคลัง ซึ่งสำนักงบประมาณ ระบุว่า หากดำเนินการเช่นนี้ จะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก

นายลักษณ์ กล่าวอีกว่า ยอดการจัดตั้งงบประมาณ ไม่น่าจะทันในเดือนต.ค. นี้ เนื่องจากรัฐบาลใหม่ยังไม่สามารถจัดตั้งได้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในช่วงไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2558 แต่การเบิกจ่ายที่ล่าช้า จะไม่กระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร โดย ธ.ก.ส. จะใช้วิธีการบริหารสภาพคล่อง ด้วยการระดมเงินฝาก ออกสลาก ธ.ก.ส. เพื่อระดมทุนไปก่อน ปัจจุบัน ธ.ก.ส. มีสภาพคล่องอยู่แล้ว 2 แสนล้านบาท

ส่วนกรณีความคืบหน้าการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลชุดนี้ นายลักษณะ กล่าวด้วยว่า ตามแนวทางของคณะกรรมการปิดบัญชี ให้หน่วยงานแต่ละแห่งรายงานผลในเรื่องที่รับผิดชอบ อย่างเช่น ธ.ก.ส. รับผิดชอบในการให้สินเชื่อและจ่ายเงินจำนำข้าว ซึ่งได้มีการรายงานจำนวนค่าใช้จ่ายแต่ละปีอย่างชัดเจน

ขณะที่ กระทรวงพาณิชย์ จะมีกรมการค้าต่างประเทศ องค์การคลังสินค้า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จะต้องมาพิจารณาเงินรายได้ที่ขายสินค้าไปแล้ว และสินค้าที่ยังคงค้างในสต็อก รายงานต่อคณะกรรมการปิดบัญชี

ล่าสุด รอบปิดบัญชีโครงการฯ ณ 31 พ.ค. 2557 และ 30 ก.ย. 2557 จะต้องรอกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่า ปริมาณข้าวในสต็อกเหลืออยู่จำนวนเท่าใด เพื่อให้คณะกรรมการปิดบัญชี ใช้ตัวเลขตามที่รายงานเข้ามาคำนวณ ถ้ามีรายงานปริมาณข้าวจำนวน 2.9 ล้านตันที่หายไปกลับเข้ามา และกระทรวงพาณิชย์มีการเซ็นยืนยันข้อมูลการบริหารสต็อก

สำหรับการจ่ายเงินค้ำหนักระหว่างชาวนาในโครงการจำนำข้าวในปีการผลิต 2556/57 นั้น เขาประเมินว่า จะสามารถจ่ายเงินจำนำข้าวให้แก่ชาวนาครบทั้งหมด ภายใน 31 ธ.ค. 2557 เนื่องจากจะใช้เงินจากการระบายข้าว ตามแผนของกระทรวงพาณิชย์ที่จะส่งคืนให้แก่ ธ.ก.ส. เดือนละ 8,000 ล้านบาท ถึง 1 หมื่นล้านบาท รวมทั้งสิ้น 7 หมื่นล้านบาท และเงินจากกองทุนช่วยเหลือชาวนา วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท เป็นหลัก

ขณะนี้ ธ.ก.ส. สามารถจัดสรรเงินจำนำข้าวให้แก่ชาวนาที่ถือใบประทวนไปแล้วกว่า 50% ซึ่ง ณ วันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่านมา จ่ายไปแล้วเป็นวงเงิน 9.95 หมื่นล้านบาท จาก ณ ปิดโครงการ 28 ก.พ. 2557 ที่ผ่านมา มีเกษตรกร ได้รับใบประทวนทั้งสิ้น 1.53 ล้านราย ปริมาณข้าวเปลือก 11.61 ล้านตัน เป็นเงินจำนำ 1.9 แสนล้านบาท

สำหรับงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ซึ่งคาดว่าจะล่าช้าไปจากปีปกติ ที่ต้องเริ่มภายในเดือนต.ค. ที่จะถึงนี้ ขณะนี้ยังไม่สามารถเดินหน้าได้ เนื่องจากรัฐบาลปัจจุบัน เป็นรัฐบาลรักษาการ แต่ฝ่ายข้าราชการประจำ จำเป็นต้องเตรียมการวางยุทธศาสตร์ของงบประมาณปี 2558 เพื่อรองรับกับภาวะเศรษฐกิจในปีหน้าด้วย

ขณะที่ ก่อนหน้านี้ นายสุวิชัย โรจนวานิช ที่ปรึกษาด้านบริหารหนี้สาธารณะกล่าวว่า ตามการคาดหมายเบื้องต้นของสำนักงานงบประมาณ ที่คาดว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ได้ภายในเดือนพ.ย. นี้ และจะสามารถผลักดันงบประมาณปี 2558 ออกใช้ได้ภายในเดือนพ.ค. ปีหน้า ซึ่งเหลือเวลาเพียง 5 เดือนในการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น การกำหนดงบประมาณ จำเป็นต้องกำหนดโครงการที่มีความพร้อมจะลงทุนอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานที่ว่า รายจ่ายงบประมาณปี 2558 เท่ากับปี 2557 คือ อยู่ที่ 2.525 ล้านล้านบาท ซึ่งรัฐบาลสามารถจัดหางบขาดดุลได้สูงถึง 5 แสนล้านบาท ซึ่งจะไม่เกินกรอบที่กฎหมายกำหนดให้ขาดดุลงบประมาณได้ไม่เกิน 20% ของงบประมาณรายจ่าย แต่การกำหนดงบประมาณขาดดุลที่สูงเช่นนั้น ยากที่รัฐบาลจะสามารถใช้จ่ายได้ทันในช่วง 5 เดือนเท่านั้น

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

สศก.เผยฝนทิ้งช่วง ภัยแล้ง ทำข้าวเสียหายกว่า 3 แสนไร่ กระทบ GDPภาคเกษตร 0.07%

นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า จากการประมาณการผลกระทบจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง/ภัยแล้ง ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 จนถึงปัจจุบัน (30 เมษายน 2557) มีมูลค่าความเสียหาย 1,539.76 ล้านบาท โดย ณ ปัจจุบันพบความเสียหาย เฉพาะ ข้าว 1,539.76 ล้านบาท จากพื้นที่เสียหาย 337,580 ไร่ คิดเป็นปริมาณผลผลิต 200,803.51 ตัน รายการสินค้าเกษตรอื่น ยังคงอยู่ในช่วงการสำรวจความเสียหาย และส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริง (Real GDP) ด้านพืช ได้แก่ ข้าว 305.41 ล้านบาท รายการสินค้าเกษตรอื่น ยังคงอยู่ในช่วงการสำรวจความเสียหาย รวมมูลค่าผลกระทบที่มีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร 305.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.0705 ที่มีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร

ในส่วนของการมาตรการรองรับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในรอบปี 2557 ได้แก่ ภัยแล้ง ภัยอุทกภัย และภัยศัตรูพืชระบาด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอขอเงินบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 55/56 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 56 และวันที่ 10 มิถุนายน 56 โดยมีอัตราการให้ความช่วยเหลือกรณีของ ข้าว 1,113 บาท/ไร่ พืชไร่ 1,148 บาท/ไร่ และพืชสวนและอื่นๆ 1,690 บาท/ไร่ และกรณีอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ 605 บาท/ไร่ กรมชลประทาน วางแผนการใช้น้ำจากโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2556/57 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 56 ปริมาณน้ำต้นทุนสามารถใช้งานได้ จำนวน 33,069 ล้าน ลบ.ม. โดยวางแผนจัดสรรน้ำทั้งประเทศจำนวน 20,566 ล้าน ลบ.ม. ตามลำดับความสำคัญดังนี้ เพื่อการอุปโภค-บริโภค 1,921 ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศน์ และอื่นๆ 5,748 ล้าน ลบ.ม. เกษตรกรรม 12,654 ล้าน ลบ.ม. และอุตสาหกรรม 243 ล้าน ลบ.ม.

ด้านแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งประเทศ ปี 2556/57 จำนวน 13.00 ล้านไร่ แบ่งเป็นข้าวนาปรัง 10.82 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.18 ล้านไร่ ส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีแผนการปลูก จำนวน 5.09 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4.74 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.35 ล้านไร่ ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2556/57 ณ วันที่ 17 เมษายน 2557 ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งประเทศ 17.65 ล้านไร่ แยกเป็นข้าวนาปรัง 15.67 ล้านไร่ และพืชไร่ พืชผัก 1.98 ล้านไร่

อีกทั้งมีการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จำนวน 253 เครื่อง ในพื้นที่ 23 จังหวัด แบ่งเป็นเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปรัง จำนวน 21 จังหวัด 222 เครื่อง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก(6) พิจิตร(10) อุตรดิตถ์(4) ตาก(14) สุโขทัย(4) กำแพงเพชร(2) อุตรธานี(8) หนองคาย(17) หนองบัวลำภู(8) บึงกาฬ(2) ขอนแก่น(5) มหาสารคาม(22) ร้อยเอ็ด(31) กาฬสินธุ์(52) ชัยนาท(12) สิงห์บุรี(3) นครสวรรค์(5) พระนครศรีอยุธยา(1) อ่างทอง(10) อุทัยธานี(3) สุพรรณบุรี(3) ตามลำดับ และเพื่อช่วยเหลือพื้นที่พืชไร่ ในพื้นที่จำนวน 2 จังหวัด 31 เครื่อง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย(3) แพร่(28)

นอกจากนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำฝนหลวงตั้งแต่เดือน 10 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงปัจจุบัน (29 เมษายน 2557) มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 68 วัน มีฝนตก 59 วัน ขึ้นปฏิบัติการจำนวน 1,382 เที่ยวบิน จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 67 จังหวัด

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-24 เม.ย. 2557 มีจำนวน 350,934 ตัน มูลค่า 159.272 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 33.8% และมูลค่าลดลง 29.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 529,983 ตัน มูลค่า 225.482 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-24 เม.ย. 2557 มีจำนวน 1.566 ล้านตัน มูลค่า 687.438 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยปริมาณลดลง 20.9% และมูลค่าลดลง 20.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 1.981 ล้านตัน มูลค่า 866.835 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

มีรายงานว่า เกษตรกรชาวเวียดนามไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการรับซื้อข้าวในฤดูหนาว (the winter-spring crop) เพื่อเก็บสต็อกไว้จำนวน 1 ล้านตันมากนัก แม้ว่าโครงการนี้จะยังคงดำเนินการอยู่ เนื่องจากผู้ประกอบการหลายรายในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้ซื้อข้าวเก็บสต็อกไว้เกือบครบแล้ว เช่น ผู้ประกอบการกว่า 15 รายในจังหวัด An Giang ได้ซื้อข้าวไปแล้วกว่า 116,000 ตัน คิดเป็นจำนวนกว่า 80%ของปริมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสมาคมอาหารของเวียดนามแล้ว ขณะที่หลายรายได้ซื้อข้าวจนครบโควตาของตนที่ได้รับการจัดสรรแล้ว

ทั้งนี้ รายงานระบุว่า ในช่วงก่อนที่โครงการนี้จะเริ่มราคาข้าวเปลือก IR50404 อยู่ที่ประมาณ 4,400-4,500 ดอลลาร์ต่อ.ก. ขณะที่ข้าวสารทั่วไป (unprocessed rice) อยู่ที่ 6,900-7,100 ดอลลาร์ต่อ.ก. แต่หลังจากที่โครงการเริ่มไปแล้วประมาณ 10 วัน ราคาข้าวเปลือก IR50404 อยู่ที่ประมาณ 4,100-4,200 ดอลลาร์ต่อ.ก. ขณะที่ข้าวสารทั่วไป (unprocessed rice) อยู่ที่ 6,400-6,500 ดอลลาร์ต่อ.ก. และในช่วงที่จะใกล้สิ้นสุดโครงการในเร็ว ๆ นี้ ราคาข้าวเปลือก IR50404 อยู่ที่ประมาณ 4,200-4,300 ดอลลาร์ต่อ.ก. ขณะที่ข้าวสารทั่วไป (unprocessed rice) อยู่ที่ 6,550-6,650 ดอลลาร์ต่อ.ก. โดยสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งราคาข้าวยังคงอยู่ในระดับต่ำแม้ว่าจะมีโครงการนี้เข้ามาเพื่อช่วยพยุงราคาข้าวในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก

สมาคมอาหารรายงานว่า จนถึงขณะนี้ผู้ประกอบการได้รับซื้อข้าวไปแล้วประมาณ 800,000 ตัน จากเป้าหมาย 1 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality (SOWS-REF) รายงานว่า ในเดือน เม.ย. 2557 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวปริมาณ 35,961 ตัน เพิ่มขึ้น 54.5% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. ปีที่ผ่านมาที่ส่งออกจำนวน 23,276 ตัน โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.) กัมพูชาส่งออกข้าวจำนวน 120,291 ตัน เพิ่มขึ้น 1.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 118,504 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. 2557 ที่ผ่านมาประกอบด้วย ข้าวหอม Phka Malis (Jasmine Rice) จำนวน 47,143 ตัน ข้าวขาว (Long Grain White Rice) จำนวน 39,036 ตัน ข้าวขาวคุณภาพดี (Premium White Rice : Ginger/Neang Khon) จำนวน 10,756 ตัน ข้าวหอม Senkraob/Neangsauy จำนวน 7,985.5 ตัน ข้าวหอม neang malis จำนวน 5,876.3 ตัน ข้าวหึ่ง (Parboiled Rice) จำนวน 7,286 ตัน เป็นต้น โดยในกลุ่มของข้าวหอม (Fragrant) นั้นมีจำนวนรวม 63,212.8 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 52.55% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด ขณะที่กลุ่มข้าวขาวมีจำนวน 49,792 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 41.4% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด และกลุ่มข้าวหึ่งมีจำนวน 7,286 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 6.05% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด

ทั้งนี้ ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในเดือน ม.ค.-เม.ย. 2557 ประกอบด้วย ประเทศฝรั่งเศสจำนวน 23,948 ตัน ไอร์แลนด์จำนวน 22,028 ตัน เนเธอร์แลนด์ 11,764 ตัน มาเลเซีย 10,210 ตัน สาธารณรัฐชิลี 6,569 ตัน จีน 6,271 ตัน สเปน 5,702 ตัน เบลเยียม 5,631 ตัน สหราชอาณาจักร 4,240 ตัน และอิตาลี 3,563 ตัน เป็นต้น โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวไปยัง 46 ประเทศทั่วโลก

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India ; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล (The central pool) ณ วันที่ 1 พ.ค. 2557 มี 28.41 ล้านตัน ลดลง 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 34.73 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 30.25 ล้านตันในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากภาวะราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้นทำให้รัฐบาลจัดหาข้าวได้น้อยลง อย่างไรก็ตามสต็อกข้าวในปัจจุบันมีจำนวนมากเป็น 2 เท่าของระดับสต็อกขั้นต่ำ (The buffer and strategic norms) ที่รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับช่วงเวลานี้ที่ 14.2 ล้านตัน

ในส่วนของสต็อกพืชอาหาร (Total food grain stocks) นั้นมีจำนวน 64 ล้านตัน ลดลง 17.5% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสาลีมีจำนวน 34.4 ล้านตัน ลดลง 19.5% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นถึง 92% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

สำนักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ 2557/58 (เมษายน 2557 – มีนาคม 2558) อินเดียจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 8 ล้านตัน ลดลง 24% จากจำนวน 10.5 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากอินเดียต้องแข่งขันกับไทย โดยที่อินเดียสามารถส่งออกข้าวได้มากที่สุดในปี 2555 และ 2556 แต่ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า อินเดียกำลังจะเสียแชมป์ส่งออกข้าวให้กับไทยในอีกไม่ช้า ทั้งนี้ ปริมาณส่งออกข้าวบาสมชาติ มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ที่ 4 ล้านตัน ขณะที่อินเดียมีแนวโน้มส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมชาติลดลงเหลือประมาณ 4 ล้านตัน (หรือลดลง 38% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา) โดยปัจจุบันไทยและเวียดนามมีข้าวอยู่ในสต็อกปริมาณมากและกำลังระบายข้าวในราคาที่ดี ขณะที่ผู้ส่งออกข้าวของอินเดียไม่สามารถปรับลดราคาลงได้อีก

นอกจากราคาข้าวของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะอยู่ในเกณฑ์ต่ำแล้ว การส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมชาติของอินเดียไปยังประเทศในจีเรียก็มีแนวโน้มลดลงด้วย เนื่องจากภาชนะนำเข้าสูงถึง 110% ประกอบกับค่าเงินรูปีมีแนวโน้มแข็งตัว

อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้ส่งออกข้าวแห่งอินเดีย (All India Rice Exporters Association: AIREA) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2556/57 อินเดียส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น 4% จากจำนวน 10.2 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปี 2555/56 เนื่องจากความต้องการข้าวบาสมชาติในตลาดโลกสูง โดยในปี 2556/57 อินเดียส่งออกข้าวบาสมชาติ 4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14% จากจำนวน 3.5 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปี 2555/56 ขณะที่ในปี 2556/57 อินเดียส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมชาติ 6.5 ล้านตัน ลดลง 3% จากจำนวน 6.68 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปี 2555/56

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการผลิต 2013/14 อินโดนีเซียจะนำเข้าข้าวประมาณ 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากจำนวน 650,000 ตัน ในปีการผลิต 2012/13 เนื่องจากคาดว่า BULOG จะจัดหาข้าวได้น้อยกว่าเป้าหมาย 3.85 ล้านตัน ภายในปีนี้

ทั้งนี้ตามกฎหมายของอินโดนีเซีย BULOG จะนำเข้าข้าวได้ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาสต็อกข้าวจำนวนดังกล่าวได้ในเดือน มิ.ย.นี้ ซึ่งในปีการผลิต 2013/14 BULOG กำหนดเป้าหมายจัดหาข้าวไว้ที่ 3.85 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 20% จากจำนวน 3.2 ล้านตัน ในปี 2012/13 อย่างไรก็ตามในเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา BULOG จัดหาข้าวได้ประมาณ 86,000 ตัน ลดลง 80% จากจำนวน 440,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ตามปกติแล้ว BULOG จะซื้อข้าวเปลือกหรือข้าวสารจากชาวนาเมื่อราคาข้าวในตลาดลดต่ำกว่าหรือเท่ากับราคาที่รัฐบาลกำหนดไว้ (Harga Pembelian Pemerintah - HPP) ซึ่งในปีนี้นี้รัฐบาลยังไม่ได้กำหนดราคานี้ไว้ โดยในเดือนนี้รัฐบาลใช้ราคาเดิมของปีที่แล้ว ทั้งนี้ BULOG ได้ตั้งเป้าว่าในสิ้นปีนี้จะต้องรักษาสต็อกข้าวไว้ที่ 2 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ผู้นำเข้าเอกชนยังสามารถนำเข้าข้าวชนิดพิเศษได้ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวบาสมชาติ ข้าวญี่ปุ่น หรือข้าวเพื่อสุขภาพ เท่านั้น

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าในปีการผลิต 2014/15 อินโดนีเซียจะนำเข้าข้าวประมาณ 1 ล้านตัน ส่วนผลผลิตข้าวนั้น คาดว่าในปีการผลิต 2013/14 จะมีประมาณ 37.36 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2% จากจำนวน 36.5 ล้านตัน ในปี 2012/13 เนื่องจากผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น และมีการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ส่วนในปี 2014/15 นั้น คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 37.7 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

จีน

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 สำนักงานตรวจสอบคุณภาพและเทคนิคแห่งเขตชว่กวางซีจ้วง (Bureau of Quality and Technical Supervision of Guangxi) เตรียมประกาศใช้ระเบียบท้องถิ่นเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักปนเปื้อนในข้าวสาร โดยประกอบด้วย การตรวจวิเคราะห์สารตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมด้วย

เครื่อง GF-AAS และการตรวจวิเคราะห์สารหนู และสารตะกั่วด้วยเครื่อง HPLC-AFS หลังมีการตรวจพบสารแคดเมียมปนเปื้อนเกินมาตรฐานในข้าวสารที่ผลิตในมณฑลหูหนาน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ในจีน นอกจากนี้ ยังตรวจพบสารตกค้างเกินกว่ามาตรฐานในผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ โดยเฉพาะข้าวที่มีความเสี่ยงสูงในการดูดซับสารโลหะหนัก เช่น แคดเมียม ทองแดง สังกะสี สารหนู และตะกั่ว ที่ปนเปื้อนในดินและน้ำ

อนึ่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ทดสอบและควบคุมคุณภาพปุ๋ยเคมีแห่งชาติประจำนครหนานหนิง (National Center for Quality Supervision and Testing of Chemical Fertilizers, Nanning) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐยังไม่มีการกำหนดให้ทำการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักตกค้างอย่างจริงจัง

ที่มา [ThaiBizChina](#)

ตุรกี

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า คณะกรรมการรัฐพืชของตุรกี (The Turkish Grain Board; TMO) สามารถที่จะนำเข้าข้าวได้เป็นจำนวนถึง 200,000 ตัน ในอัตรา 0% ในปีนี้เนื่องจากเกิดภาวะแห้งแล้งและการเพาะปลูกที่ย่ำแย่ในเขต Central Anatolia และ Cukurova ทั้งนี้หากมีการนำเข้าในปริมาณที่เกินกว่า 200,000 ตัน ก็จะต้องเสียภาษีนำเข้า customs tax ตามกฎหมายโดยในอนุญาตนำเข้าจะมีผลไปจนถึงวันที่ 1 ก.ย. 2559 ทั้งนี้ วงการค้าคาดว่า คณะกรรมการรัฐพืชของตุรกีจะนำเข้าโดยการจัดสรรโควตาให้ผู้นำเข้าโดยผ่านการประมูลในเดือน ก.ย. และ ต.ค. นี้

คณะกรรมการรัฐพืชของตุรกีได้รับอนุญาตให้นำเข้ารัฐพืชได้จำนวน 4.2 ล้านตัน ประกอบด้วย ข้าว 200,000 ตัน ข้าวโพด 500,000 ตัน ข้าวบาร์เลย์ 1 ล้านตัน และข้าวสาลี 2.5 ล้านตัน ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจ (the Ministry of Economy) ซึ่งจะเป็นผู้อนุมัติใบอนุญาตนำเข้า

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ประเมินว่าตุรกีจะนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2013/14 (ก.ย.-ส.ค.) ประมาณ 330,000 ตัน โดยคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 500,000 ตัน และความต้องการบริโภคประมาณ 750,000 ตัน

ที่มา [Oryza.com](#)